

**John Panichella**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

6 กรกฎาคม 2023

เรียน พันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

Solenis มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าเราได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการของ Diversey Holdings, Ltd. เสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2023

บริษัทที่รวมเข้าด้วยกันนี้จะให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่มในทั่วโลก เช่น กระดาษและกระดาษแข็งสำหรับบรรจุภัณฑ์ กระดาษชำระและทิชชูเปียก อาหารและเครื่องดื่ม การกลั่นปิโตรเลียม การแต่งแร่ การกลั่นทางชีวภาพ พลังงาน หน่วยงานเทศบาล ลูกค้าสถาบันสระว่ายน้ำและสปา

จากการที่ธุรกรรมนี้สำเร็จลง ก็จะทำให้บริษัทใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากและมีฐานดำเนินงานที่ครอบคลุมไปทั่วโลก นอกจากนี้ การผสานรวมความเชี่ยวชาญของสองบริษัทเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดโซลูชันที่โดดเด่น,

ส่งเสริมความมุ่งมั่นของ Solenis ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พันธกิจของเรายังคงมุ่งเน้นที่การส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยและการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม

เราตระหนักถึงคุณค่าของความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับคุณ และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเป็นพันธมิตรกันให้แข็งแกร่ง ทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริการระดับมืออาชีพ และความมุ่งมั่นทุ่มเทสำหรับคุณ ดังเช่นที่คุณเคยได้รับเสมอมา

เราคาดว่ากิจกรรมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำวัน

หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจของเรากับคุณ

รายชื่อบุคคลที่ติดต่อของฝ่ายขายและฝ่ายบริการสนับสนุน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดส่ง ทั้งหมดนี้จะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการรวมระบบไอทีเข้าด้วยกันนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที

เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจถึงการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น

แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยินดีที่จะตอบคำถามหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

โปรดติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการสนับสนุนในพื้นที่ของคุณ หรืออ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนข้อมูลอ้างอิง (Resources) ของ solenis.com และโปรดอ่านคำถาม-คำตอบที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้

ที่ Solenis เราเข้าใจดีว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับคุณซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

พนักงานของเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในบริการและโซลูชันที่เราจัดหาให้แก่ลูกค้า

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันมีค่าระหว่างเรากับคุณอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ



John E. Panichella

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)